



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ โทร.๑๐๐

ที่ วธ ๑๐๐๑.๒/ ๙๓๘

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหนังสือขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง รวม ๑ รายการ คือ โครงการจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานกระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเกินปีงบประมาณ จึงเห็นควรยกเลิก การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร (งานพัสดุ) พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการตามที่กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ จึงขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว

[Handwritten signature]

(นางสาวรัตนติญาภรณ์ ร่มเย็น)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

[Handwritten notes in Thai script]

[Handwritten signature]
นางสาวราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

๒ ก.ย. ๖๖

[Handwritten signature]
อรุณศรี อรุณศรี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม



ประกาศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ ๙) คือ โครงการจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานกระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเกินปีงบประมาณ จึงเห็นควรยกเลิก การการจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

(แนบพร้อมการกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, การปรับปรุง, การแก้ไขเพิ่มเติมแผนจัดจ้าง)

ลำดับ ที่	วิสัยทัศน์	เฉพาะ กลุ่มงาน				เฉพาะ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม					
		กลุ่มงาน	รายการ	งบประมาณ	โครงการ/พัสดุ/งบประมาณ	ระยะเวลา (เดือน)	งบประมาณ / ระยะเวลา เริ่มต้น, ปรับปรุง งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ / ระยะเวลา เริ่มต้น, ปรับปรุง งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/วัตถุประสงค์	วันที่ อนุมัติ งบ ปี งบประมาณ	
-		ศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างให้บริการระบบสนับสนุนการจัดทำ ประสิทธิภาพ ๒๕๖๖ ศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักบริหารงาน)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การบริหารงาน / วิทยุโทรคมนาคม ๖๖๕๔๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖			รายละเอียดการจัดจ้างงานระบบสนับสนุน เพื่อสนับสนุนข้อมูล และสถิติของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุนการจัดทำ ประสิทธิภาพ ๒๕๖๖ ศูนย์ ข้อมูลและ (สำนักบริหารงาน)	ยกเลิก	ว.ค.บ สิ้นปีงบประมาณ

ฉบับที่
 วันที่ ๒๕ / ๒ / ๕๖
 ()